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Stjórn Dalbæjar
1. fundur Dalbæjar 2022-2026

4. fundur ársins

Miðvikudaginn 15. júní 2022 kl. 17:00 var haldinn fyrsti fundur í nýskipaðri stjórn 
Dalbæjar. 
Boðaðir voru aðalmenn í stjórn og Hulda Þórsdóttir, áheyrnarfulltrúi starfsmanna. 
Rúna K. Sigurðardóttir ritar fundargerð. 

Formaður setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.

Dagskrá fundarins:
   

1. Ársreikningar 2021
Þorsteinn Þorsteinsson frá KPMG mætti á fundinn og fór yfir ársreikning 
Dalbæjar og Gjafasjóðsins ásamt skýrslu endurskoðenda.  Niðurstaða 
ársreiknings Dalbæjar 2021 er rektrarafgangur uppá 4,8 milljónir.

2. Kynning á nýrri stjórn, skipan í embætti og ákvörðun fundartíma.
Nýja stjórn skipa: 
Freyr Antonsson formaður
Rúna Kristín Sigurðardóttir varaformaður
Kristinn Bogi Antonsson
Kristjana Arngrímsdóttir
Anna Guðrún Snorradóttir
Tilnefning til ritara: ákveðið á næsta fundi.
Fundartími: 3. fimmtudagur í mánuði kl 17:00 nema annað sé sértaklega 
ákveðið.
Aðalmenn bera ábyrgð á því að kalla til varamann ef þeir sjá sér ekki fært að 
mæta á boðaðan fund.

3. Almenn kynning á Dalbæ, starfsemi og rekstri
Elísa sagði frá og útskýrði m.a. tegundir og skilgreiningu á rýmum. Helstu 
verkefni og áskoranir.

4. Staðan á utanhússframkvæmdunum.
Vinna er í fullum gangi og gengið vel í vor.  Verkið er á áætlun.

5. Deiliskipulag á svæðinu umhverfi Dalbæ.
Umræður í framhaldi af stuttri kynningu á síðasta fundi.  Elísa sendi inn 
erindi til Dalvíkurbyggðar vegna vinnu við deiliskipulag svæðisins.

6. Umræður um endurbætur og viðhaldverkefni.
       Ýmis verk rædd og kynnt fyrir nýrri stjórn.

7. Önnur mál.
 Snjómokstur. Umræður um kostnað og framkvæmd og leiðir í þeim 

málum.  Elísu falið að senda inn erindi til Dalvíkurbyggðar.
 Félagsstarf aldraðra og öryrkja. Ábendingar hafa borist um að 

þátttakendur og starfsfólk í félagsstarfinu/handavinnunni vilji fá 
fleiri opnunardaga í handavinnustarfinu. Eftir umræður voru 
fundarmenn sammála um að best væri að sú ósk komi frá notendum 
þjónustunnar en ekki að stjórn eða yfirmenn Dalbæjar sæki um það.  
Elísa sagði að tíminn sem fer í undirbúning, vöruumsjón og vinnu 



við handavinnuverkefni þátttakenda sé mikill og langt umfram það 
sem raunverulega er áætlað og greitt fyrir skv. samningi við 
Dalvíkurbyggð.

Litaval.  Stjórn falið að velja úr litaprufum fyrir málningu á húsið.  
Valinn var litur.  Einnig valinn litur sem á að fara á skyggnið við 
aðalanddyri og á vegg við suðurenda hússins.

Borið undir stjórn hvort vilji sé til þess að breyta fyrri ákvörðun 
stjórnar um að gera ekki svalir til austurs í tengigangi.  Miklar 
vangaveltur og aðstæður skoðaðar.  En að lokum ákveðið að halda 
sig við það að skipta einungis út gluggum í tengibyggingu en stefna 
að því að láta gera síðar viðbyggingu til austurs með sólskála þegar 
fjármagn fæst til þess verks.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 20.15

   
Fundinn sátu undirritaðir:

_____________________________ _____________________________
Freyr Antonsson, formaður              Rúna K. Sigurðardóttir, varaformaður

____________________________ _____________________________
Kristjana Arngrímsdóttir Kristinn Bogi Antonsson

____________________________                _____________________________              
Anna Guðrún Snorradóttir             Elísa Rán Ingvarsdóttir

______________________________
Hulda Þórsdóttir, fulltrúi starfsmanna


